



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 16874	วันที่ 29 ต.ค. 2559
เวลา 15.15	ผู้รับ

ที่ กท ๑๖๐๕/๒๕๐

สำนักงานการตรวจและขนส่ง

๕๔ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๕/๒๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๗๗๐๖
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือสำนักงานการตรวจและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๕/๖๑๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานการตรวจและขนส่ง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง โดยใช้ชื่อรายงานว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี-เขตคลองสาน-ประชาธิปก)” เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือส่งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง(สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี - เขตคลองสาน - ประชานิปก) โดยมีมติ
ให้สำนักงานการตรวจและขนส่งปรับปรุง แก้ไข และเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ สำนัก
การตรวจและขนส่ง ส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชน
ขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี - เขตคลองสาน - ประชานิปก) เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการตามขั้นตอน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการตรวจและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่า รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา
มีชื่อโครงการไม่ตรงตามที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ
ให้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง โดยใช้ชื่อว่า “โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร - สำนักงานเขตคลองสาน - ประชานิปก)” ดังนั้น เพื่อให้ชื่อของโครงการสอดคล้องตามที่

ผู้ว่าราชการ...

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ จึงขอแก้ไขชื่อรายงานจากเดิม “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี - เขตคลองสาน - ประชาธิปก)” แก้ไขเป็น “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้า กรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน - ประชาธิปก)” ทั้งนี้ เนื้อหา รายละเอียด องค์ประกอบ และลักษณะโครงการ คงเป็นตามเดิมที่เคยเสนอทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทศักดิ์ เลิศประพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง

กองการขนส่ง

โทร ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๒๗